



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์แนวหน้า newplus</p> <p>เชียงใหม่นิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า หลังเปิดตัวศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต อย. สป.สธ. ป.ป.ส. กรมวิชาการเกษตร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อภ. ม.นเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รังสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สวทช. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ SME ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้ ทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ การศึกษาสายพันธุ์โดยเทคนิคทางพันธุกรรม การทดสอบทางพิษวิทยาและทางคลินิก รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือทำงานในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน ผลงานชิ้นแรก คือ คู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ และที่กำลังแล้วเสร็จ คือ มาตรฐานการตรวจหาปริมาณสารสำคัญ ทั้งในวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ และตั้งแต่เดือนต.ค.เป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา</p> <p>-เสนอข่าว นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธาน กมธ.สาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม "กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล" ที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี</p> <p>นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หลังจากรพ.สกัดน้ำมันกัญชาได้จำนวนหนึ่งแล้วจะกระจายไปยังรพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เริ่ม 8 จังหวัด 11 รพ. ในวันที่ 9 ต.ค.</p> <p>นพ.มกร ลีมอุดมพร อายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า ปัจจุบันรพ.มีการจ่ายน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคมากที่สุด เพราะเชื่อมั่นวิจัยและผลการรักษาว่าได้ผลจริง ต้องการให้รัฐบาลกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนเรื่องกัญชาเพื่อความยั่งยืน</p> <p>ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ต้องการให้ดูเรื่อง CBD ที่ได้จากการสกัดกัญชงและกัญชาซึ่งขณะนี้ขาดแคลน หากมีการสนับสนุนให้พัฒนาสายพันธุ์และแจกให้เกษตรกรปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประเทศไทยมีความคุ้นเคยกับกัญชามากหลายร้อยปี หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะสามารถเป็นผู้นำกัญชาโลกได้</p> <p>-เสนอข่าว นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ลำพูน เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ลำพูน ให้บริการทุกวันศุกร์เวลา 13.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก</p>
<p>สวท. สปริงนิวส์</p> <p>Bangkokbiznews สำนักข่าวไทย</p> <p>สวท.</p>	<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาระดับอาเซียน ต้องหารือในรมต.สาธารณสุขอาเซียน ทั้งนี้ ปัญหาฝุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ สธ.ได้ให้ข้อมูลประชาชนให้เกิดตระหนัก ซึ่งข้อมูลฝุ่นจากกรมควบคุมมลพิษจะช่วยประกอบการตัดสินใจปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เขตภาษีเจริญ กทม. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 และกล่าวว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันตนเอง ด้วยการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" ของสธ. งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายหนักกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูงให้สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า สธ.มีการจัดคลินิกมลพิษในรพ.สังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ งด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ผจก.รายวัน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ เวิร์คพอยท์ นิวส์ แนวน้ำ สยามรัฐ</p>	<p>กิจกรรมกลางแจ้ง งตออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 และขอให้พกยาดัดตัวตลอดเวลา ในกรณีมีโรคประจำตัวหากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ ส่วนการทำมาสะอาดบ้าน ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด หากเป็นห้องปิดมิดชิดควรติดเครื่องกรองอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ว่า ได้หารือและนำแผนปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเข้ามาพิจารณาใน ครม. 3 ระดับ คือ ระดับปกติไม่เกิน 100 มคก./ลบ.ม. ยังไม่มีผลกระทบ, เกิน 100 มคก./ลบ.ม. จะมีผลกระทบ ต้องดูเป้าหมายที่อ่อนแอก่อน ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง สตรีมีครรภ์ ซึ่งถ้าค่าฝุ่นเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ต้องมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกัน และรัฐบาลต้องหามาตรการที่เข้มงวดสั่งการในระดับประเทศ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด</p> <p>-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แฉลงข่าวขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ได้แก่ 1.ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษในอากาศ 2.ให้การศึกษากับประชาชนเพื่อปรับกิจกรรมประจำวันและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม 3.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนให้เพียงพอ ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 สำหรับใช้กลางแจ้ง และเครื่องฟอกอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ สำหรับใช้ในตัวอาคาร 4.ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตราย ทั้งการควบคุมปริมาณและคุณภาพยานพาหนะ การจำกัดกระบวนการก่อสร้าง ลดกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรม และควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง 5.จัดหาสถานที่สาธารณะเพื่อเป็นที่พักอาศัยของประชากรกลุ่มเสี่ยงเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายหรือวิกฤตให้เพียงพอ</p> <p>-นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.เกินเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นเขตพญาไทและเขตบางนา ส่วนปริมาณผล ได้แก่ จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด, จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง, จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง และ อ.เมือง, จ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมือง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-นายชาติร์ วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า บ. มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จก. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เสนอการติดตั้งหอฟอกอากาศ เบื้องต้นจะติดตั้ง 1 เครื่องบริเวณใต้สถานี BTS สยาม ทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ขนาดสูงประมาณ 4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร</p> <p>-ก.ศึกษาธิการเตรียมผลิตเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือ นศ.อาชีวะ เริ่มนำร่องใช้งาน 37 โรงเรียนในกทม.กว่า 1,000 เครื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์พื้นที่ กทม. และปริมณฑล หลายจุดมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ว่า มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย คือ ระคายเคืองดวงตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ คนที่เป็นโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะแสดงอาการมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p>
<p>มติชน คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง thaipbs มติชนสุดสัปดาห์ใกล้บ้าน แนวน้ำ กรมประชาสัมพันธ์ บางกอกบิซนิวส์ thebangkokinsight เดลินิวส์ออนไลน์ สปริงนิวส์ mcot ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่องthaipbs มติชนสุดสัปดาห์ใกล้บ้าน</p>	<p><u>โครงการรับยาที่ร้านขายยา</u></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดโครงการรับยาใกล้บ้านที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น ตามนโยบายลดความแออัดในรพ. เริ่ม 1 ต.ค.เป็นวันแรก เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยบัตรทองที่สมัครใจและแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่สามารถร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาได้ เริ่มต้นในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน โดยยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาเป็นยาที่จัดส่งมาจากรพ. ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน ช.ย.1 ที่มีเภสัชกรประจำร้าน จะมีป้ายสัญลักษณ์ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ขณะนี้มีรพ.ในต่างจังหวัดและกทม.ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 35 แห่ง และร้านยากว่า 300 แห่ง จะดำเนินการให้ครบ 50 รพ. 500 ร้านยา ในปีงบประมาณ 2563 สำหรับร้าน save drug สาขาบึกชี แจ้งวัฒนะ เป็นเครือข่ายรับยาของรพ.ราชวิถี รองรับผู้ป่วย 4 โรคในเขตหลักสี่ 3,000 คน และยังมีรพ.สังกัดกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการอีก 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เลิดสิน และรพ.นพรัตนราชธานี ส่วนรพ.สังกัดกทม.จะเริ่มประมาณเดือน ม.ค. 2563</p> <p>-น.ส.สุวี ศรีประเสริฐ ผู้ป่วยรพ. ราชวิถีที่ไปรับยาที่ร้านยา ระบุว่า การรับยาใกล้บ้านทำให้อัตราระยะเวลาได้มาก ไม่ต้องรอคิวนาน</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ในจังหวัดต่าง ๆ ที่เปิดโครงการรับยาที่ร้านยาวันแรก ได้แก่ รพ.พุทธชินราช รพ.ขอนแก่น รพ.พระปกเกล้า รพ.ร้อยเอ็ด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.อุดรธานี รพ.สวนปรุง รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ส่วน รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ 77 ข่าวเด็ด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p>สระบุรี ได้ให้ทีมงานรพ.พัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูล รพ.กับร้านยาและมีการออกตรวจมาตรฐานร้านยาที่เข้าร่วมโครงการด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันแรกของการเริ่มต้นโครงการฯ แต่ละเขตได้รายงานความพร้อมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดย สปสช.ร่วมกับ สธ. มอบให้ สสจ.และสปสช. ทั้ง 13 เขต ตรวจสอบความพร้อมทั้งในส่วนของรพ.และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงระบบต่างๆ หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ผู้ป่วยบัตรทองโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวชเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.พบแพทย์ที่รพ.เพื่อประเมินการรับยาที่ร้านยา 2.ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมและเลือกร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับรพ. 3.รับใบนัดหรือใบสั่งยาจากรพ. และ 4.รับยาที่ร้านยาตามที่เลือกไว้ โดยแสดงบัตรประชาชนและใบนัดหรือใบสั่งยา กรณีมอบอำนาจให้รับยาแทนจะต้องแจ้งรพ.ก่อน และการรับยาต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และใบนัดหรือใบสั่งยาของผู้ป่วย สามารถตรวจสอบรายชื่อรพ.และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ สปสช.</p>
เว็บ workpointnews เว็บ sanook เว็บ thaiquote	<p>ลายมืออนุทิน</p> <p>-เสนอข่าว กระแสนโลกโซเชียล กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เขียนหนังสือขอบคุณ รมว.คลัง ซึ่งลายมืออ่านยากยิ่งกว่าลายมือแพทย์เขียนสั่งยา แต่มีคนแปลลายมือออก ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นลายมือที่เขียนทดลองน้ำหมึกใหม่ หลังเขียนเสร็จอ่านเองยังไม่ออก และชมผู้ที่แกะลายมือว่าเก่ง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านตลิ่งชัน ม.7 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ แจ้งว่าขณะนี้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเด็ก ๆป่วยเป็นโรคไขเลือดออกหลายราย เข้ารับการรักษาในรพ.ชุมพลบุรี ขอให้สสอ.หรือ สสจ. ช่วยมาฉีดพ่นกำจัดยุงลายให้ด่วน</p>
ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการ คอลัมน์ข่าว ปนคน คนปนข่าว เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพหนังสือราชการที่ลงนามโดย รองปลัด ก.เกษตรฯ ระบุว่า กรมวิชาการเกษตรเตรียมเสนอ ปลัด ก.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการวัตถุอันตราย ให้แบนสารพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส แต่ รมว.เกษตรฯ กลับให้ทำตามมติ คกก.วัตถุอันตราย คือจำกัดการใช้ ส่วนทางกับคำประกาศของรมช.เกษตรฯ ที่ต้องการให้ยกเลิก</p> <p>-กล่าวว่า สัญญาที่ส่งออกมาแบบนี้ คงไม่ต้องเดาว่ามติของคกก.วัตถุอันตรายจะเป็นอย่างไร จึงอยากตั้งคำถามไปถึงนายกฯ ว่า จะปล่อยให้คน 29 คนที่อาจจะแอบอิงอยู่กับผลประโยชน์ เป็นผู้ตัดสินใจชีวิตของคนอีกหลายสิบล้านคนหรือ เป็นไปได้หรือไม่ที่นายกฯ จะใช้อำนาจ ยกเลิกคกก.ชุดนี้ แล้วตั้งคกก.ชุดใหม่ให้มีการพิจารณาอย่างโปร่งใส</p> <p>-เสนอข่าว แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงมอบให้กับ รมว.สธ.และรมช.เกษตรฯ ร่วมแบน 3 สารพิษ</p>
มติชนออนไลน์ มติชน มติชนออนไลน์ สำนัก ข่าวไทย	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว อาการป่วยเนื่องจากการใช้บุหรีไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว จากจำนวนผู้ป่วย 350 ราย เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น 805 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 7 ราย เป็น 13 ราย ซึ่ง FDA และ CDC ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ แต่มีการสั่งห้ามขายน้ำยาแต่งกลิ่นแต่งรสทั้งหมด และหลายรัฐเริ่มแบนการขายบุหรีไฟฟ้าแล้ว โดยคำแนะนำของ CDC คือ ควรงดใช้บุหรีไฟฟ้าจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะหาสาเหตุของการเจ็บป่วยนี้ได้</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียกำลังจะออกกฎหมายควบคุมการขายและใช้บุหรีไฟฟ้าในประเทศ หลังจากมีรายงานการเสียชีวิตและป่วยจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดทบทวนกฎหมายในขั้นตอนสุดท้าย และจะนำเข้าสู่รัฐสภาในปีหน้า</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>พัฒนา รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. ช่วงวาระสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ได้ฝาก ครม. ดูแล รพ.สต. 9,000 กว่าแห่ง อยากรู้อยากเห็นการพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะเป็นจุดที่ช่วยดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบให้ได้รับบริการที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ภาชนะน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า การปรับภาชนะสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงรอบใหม่ ขอให้สังคมจับตามองภาคอุตสาหกรรมหรือกลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มว่าจะใช้แท็กติกทางการตลาดและช่องทางกฎหมายอย่างไรเพื่อคงยอดขาย ซึ่งหวังว่าผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลและมองหาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การปรับขึ้นภาษีความหวานตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงควรดำเนินการต่อเนื่อง</p>
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3, 9 คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยรัฐ ข่าวสด เว็บมติชน เว็บสยามรัฐ	<p>จับหมอลีออน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. และตำรวจ ปคบ. วางแผนล่อซื้อและจับกุมหมอลีออนเข้าคอนโดมิเนียมย่านเกษตร-นวมินทร์ เปิดให้บริการฉีดฟิลเลอร์ โบท์ออกซ์ราคาถูก ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ โบท์ออกซ์ รกแกะเพิ่มความขาว ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีฉลากภาษาไทย โดยผู้ต้องหาเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อน และเพิ่งพ้นโทษจำคุกหลังฉีดฟิลเลอร์ทำพริตตี้ตาย เมื่อปี 2556</p>
แนวหน้า คอลัมน์ข่าว ภูมิภาค	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตูล ลงพื้นที่โรงเจศาลเจ้าไ้เจ้าแก้ว ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ เช่น ยำผัสดองในผัก สารกันราในผักดอง สารฟอกขาวในถั่วงอก และตรวจน้ำมันทอดซ้ำ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับประทานอาหารเจ</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ TNN	<p>อาการเจ้าอวาสวัดพระบาทน้ำพุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นพ.สสจ.ลพบุรี และนพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วยทีมแพทย์ แถลงผลการรักษาพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ว่า อยู่ระหว่างสังเกตอาการระบบประสาทและรอเอ็กซเรย์สมองซ้ำ เพื่อติดตามและประเมินภาวะเลือดออกในสมอง โดยทีมแพทย์สังเกตเยี่ยม และเห็นสมควรงดกิจเป็นเวลา 3 เดือนและต้องใช้เครื่องพยุงในการช่วยเดินด้วย เบื้องต้นให้พักดูอาการ ณ ตึกศัลยกรรม รพ.พระนารายณ์มหาราช</p>
ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย	<p>โรคจิตประสาท</p> <p>-เสนอบทความ ในประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง "Working Together, Delivering a Better Future for Mental Health Patients" จัดโดยกรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) เปิดเผยข้อมูลว่า สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ประสบปัญหาด้านจิตประสาทและอารมณ์ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนกว่า 1 ล้านคน จาก 650 ล้านคน ป่วยเป็นโรคจิตเภท ส่วนคนไทยป่วยอย่างน้อย 400,000 คน</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถนำผู้ป่วยจิตเภทเข้ามารับการรักษา 83% ส่วนใหญ่จะหายและมีอาการดีขึ้น แต่เมื่อกลับไปบ้านหรือชุมชนอาจขาดยา และสังคมยังขาดความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น การเตรียมชุมชนเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจึงสำคัญมาก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำหนังสือให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติหรือบุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่เฟซบุ๊กสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย</p>
เว็บไซต์ nationweekend เว็บมติชน เว็บไซต์ nationtv	<p>การสลักนมในทารก</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict โพสต์ให้ความรู้จากคดีของน้องไอแอลซึ่งแม่ปล่อยให้ตนมแล้วสลักจนนิ่งไปและเข้าใจว่าลูกตายจึงนำเด็กไปซ่อน ว่า เด็กที่ตายส่วนมากจะกินนมขวด หากไม่ดูแล ขวดนมอยู่สูงจนนมไหลออกมา อาจจะทำให้เด็กสลักนมจนตายได้ รวมถึงการป้อนนมที่ไม่เหมาะสม เช่น ป้อนนมเยอะเกินไป หรือใช้กุนนรุใหญ่เกินไป วิธีช่วยเหลือ ถ้าเด็กยังไอได้ หายใจได้ หรือหายใจครืดคราด ให้รีบพาไปรพ. ระหว่างทางให้เด็กนอนตะแคง หัวต่ำ เพื่อป้องกันการสลักเพิ่ม ถ้าเด็กรู้สึกตัว แต่ไม่หายใจ ทำท่าเหมือนร้องแต่ไม่มีเสียง ให้จับเด็กคว่ำหน้า หัวต่ำ แล้วเอามือเคาะหลัง ถ้ายังไม่หายใจให้ทำ chest thrust 5 ครั้ง แต่ถ้าเด็กนิ่งหมดสติไม่หายใจ ให้เริ่มทำ CPR</p>